

ด่วน! สนช. มีมติ เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ



เพื่อประกาศใช้เป็น กฎหมาย ต่อไป...



วันนี้ (3 มี.ค. 2560) ที่รัฐสภามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 14/2560 ที่มี ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว โดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพร้อมคณะ ซึ่งแจ้งว่าร่างกฎหมายนี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม 2 ฉบับ ซึ่งได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี และมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งเป็นสินค้าเสพติดที่ทำลายสุขภาพ และการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนผู้ไม่สูบบุหรี่ ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-Framework Convention on Tobacco Control) ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาดังกล่าว โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 79 มาตรา ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขและกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายและสกัดกั้นกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจยาสูบที่หวังเพิ่มจำนวนนักสูบรายใหม่ เช่น การเพิ่มอายุผู้ที่สามารถซื้อบุหรี่ได้จากเดิมอายุ 18 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 20 ปี

การห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน การห้ามโฆษณาและสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบรวมทั้งการห้ามสนับสนุนหรือทำกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจยาสูบ การห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน และการห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่โดยกำหนดโทษเพิ่มขึ้นเป็นโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ทั้งนี้ สมาชิก สนช. โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นในร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะเชื่อว่าหากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดขึ้นของนักสูบหน้าใหม่ และส่งผลให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศลดลง รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ที่มีมูลค่าสูงหลายหมื่นล้านบาทต่อปีลดลงตามไปด้วย

และที่สวดที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบวาระ 3 เห็นสมควรให้ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน 202 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี และงดออกเสียง 8 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 210 ท่าน



สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 02-580-9264